

Số: 2/BC-HĐND

Phường 1, ngày 05 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
thẩm tra của Ban Pháp chế về các văn bản liên quan
đến lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ sáu
Hội đồng nhân dân phường khóa IX

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường đã họp, thảo luận và thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường trình tại kỳ họp liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đối chiếu với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác phòng, chống tham nhũng (Báo cáo 377/BC-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân phường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023).

Qua thẩm tra, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường thống nhất với nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân phường. Trong năm Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng. Đảm bảo công tác chi tiêu nội bộ và sử dụng, quản lý tài sản công.

Các công trình, dự án được thông tin đến nhân dân, được giám sát bởi người dân và cơ quan có chức năng thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, công trình 100% do Nhân dân đóng góp, Ủy ban nhân dân thực hiện đầy đủ việc họp dân triển khai và lấy ý kiến nhân dân để thống nhất chung cùng thực hiện, đồng thời công khai kinh phí ra Nhân dân. Qua thực hiện nhiệm vụ chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

2. Công tác cải cách hành chính (Báo cáo 377/BC-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân phường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo số 460/BC-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân phường về thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính phường có nhiều chuyển biến rõ nét, triển khai và thực hiện 17/18 nhiệm vụ cải cách hành chính; UBND phường thực hiện lưu trữ dữ liệu hồ sơ của công dân trên Cổng Dịch vụ công phục vụ cải cách hành chính phường 1. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt trên 95%; thực hiện nộp hồ sơ hình thức trực tuyến đạt 98,4%; Chứng thực điện tử đạt 97,4%. Ngoài ra thực hiện tốt tư vấn thủ tục hành chính qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân phường được 02 cuộc.

Các mô hình, cách làm mới được áp dụng hiệu quả vào nhiệm vụ, nhận được sự quan tâm, đồng thuận của người dân, nhất là mô hình Tổ hỗ trợ hành chính công, Tổ công nghệ số cộng đồng... Ý thức của cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính được nâng cao, trách nhiệm hơn với công việc.

Mặc dù Ủy ban nhân dân phường có nhiều cố gắng, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến so với những năm qua, đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên việc giải quyết hồ sơ trực tuyến vẫn còn trường hợp trễ hạn trên phần mềm Một cửa, một vài công chức chuyên môn vẫn chưa thao tác tốt trong việc xử lý hồ sơ của công dân trên hệ thống Dịch vụ công; công tác tự kiểm tra cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân còn chưa được quan tâm đúng mức (6 tháng đầu năm thực hiện ¼ cuộc, đạt 25% so với kế hoạch).

3. Công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh (*Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân phường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023*).

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục giữ vững và ổn định; an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và trên các lĩnh vực an ninh khác ổn định chưa phát hiện bất ổn. Đối với các trường hợp người dân đến trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy để khiếu kiện về đất đai, chính quyền địa phương đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với ngành chuyên môn các cấp giáo dục, thuyết phục thực hiện khiếu kiện đúng nơi quy định, không để hình thành “điểm nóng”.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được kiểm chế, tất cả các loại tội phạm đều giải về số vụ và số người so với 6 tháng cùng kỳ năm 2022, chưa xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, phần lớn là các vụ việc xảy ra thường là trộm tài sản, cướp giật tài sản, đánh nhau, đánh bạc, gây mất trật tự công cộng đều được giải quyết kịp thời. Công tác quản lý các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy định.

Tuy nhiên các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, tiềm ẩn, gây mối lo ngại cho người dân.

II. KIẾN NGHỊ

Qua thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xem xét phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường, để thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, trong thời gian tới Ban pháp chế kiến nghị Ủy ban nhân dân phường một số nội dung sau:

1. Đối với công tác Quốc phòng – an ninh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng an ninh trong thời gian tới, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân phường tập trung phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân; thường xuyên đi địa bàn nắm chắc tình hình dân cư, xây dựng mối quan hệ gần gũi với quần chúng Nhân dân qua đó thực hiện tốt phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời khen thưởng, biểu dương những gương tốt, việc làm tốt trong quần chúng Nhân dân; tăng cường công tác tuần tra chia nhỏ địa bàn kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng thuộc diện quản lý tại cộng đồng; quan tâm tuyên truyền về tội phạm và hình thức hoạt động của tội phạm đến Nhân dân để nâng cao cảnh giác, nhất là tội phạm về công nghệ cao, lừa đảo...

Quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “công an phường kiểu mẫu, điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Trong đó chú trọng thực hiện các mô hình “dân vận khéo” trong Công an Nhân dân.

2. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Duy trì thực hiện hiệu quả việc xây dựng và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. Thực hiện đảm bảo đúng quy định về đối tượng và thời gian trong việc kê khai tài sản; nghiêm yết công khai các công trình, dự án trên địa bàn phường đến người dân và cơ quan có liên quan đúng quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Công tác xây dựng chính quyền phục vụ.

Tiếp tục rà soát, chỉ đạo công chức chuyên môn xử lý kịp thời, dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được ghi nhận qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó tập trung tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết ý kiến đối với các công trình tồn đọng kéo dài trên địa bàn phường.

Tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị, mạnh dạn nhắc nhở, xử lý cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

III. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân phường về Chương trình giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phường năm 2024. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQ, kiến nghị của 2 ban và ý kiến thảo luận của thành viên Ban pháp chế Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét, biểu quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường, kính trình Hội đồng nhân dân phường xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND Phường;
- UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu Ban pháp chế.


TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Luận